



ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ์ส่งผลการตรวจร่างกาย
เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
โครงการรับตรงจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (New tract) ประจำปีการศึกษา 2567
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ์ส่งผลการตรวจร่างกาย
เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการรับตรง
จากผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (New tract) ประจำปีการศึกษา 2567 คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกดำเนินการดังนี้

1. การสอบสัมภาษณ์ “ ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ ”

2. การตรวจร่างกาย ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา Download แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
ที่เว็บไซต์ <https://www.admission.nu.ac.th/> คลิกเลือกที่เมนู “ฟอร์มดาวน์โหลด” ส่งพิมพ์แล้วเข้ารับ
การตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลในสังกัดของรัฐฯ เท่านั้น โดยมีกำหนดการส่งผลแบบกรอกประวัติสุขภาพ
และแบบตรวจสุขภาพร่างกายในรูปแบบไฟล์ PDF และฉบับจริง ดังนี้

แบบกรอกประวัติ สุขภาพ และแบบ ตรวจสุขภาพร่างกาย	วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการ	รูปแบบการจัดส่ง
1. รูปแบบไฟล์ PDF		e-mail: warapornsu@nu.ac.th (ยึดวันที่ส่งอีเมลเป็นหลัก)
2. ฉบับจริง	วันที่ 24 - 29 เมษายน 2567	ส่งทางไปรษณีย์ไทยเท่านั้น (EMS) มาที่ งานการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (0-5596-6033) เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000 (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก)

3. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษารอบที่ 2
โควตา ในระบบ TCAS ที่เว็บไซต์ <https://student.mytcas.com/> ในวันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2567 หาก
ไม่ยืนยันสิทธิ์หรือสละสิทธิ์เข้าศึกษา จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธิ์เข้าศึกษา และจะขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษาใน
ภายหลังไม่ได้

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร รอบที่ 2 โควตา ที่เว็บไซต์ <http://www.admission.nu.ac.th> ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567

5. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวรยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบรับสมัครที่เว็บไซต์ <http://www.admission.nu.ac.th> และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่าน Mobile Banking หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 14 - 16 พฤษภาคม 2567 และเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ ห้ามสูญหายโดยเด็ดขาด

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบรับสมัคร ที่เว็บไซต์ <http://www.admission.nu.ac.th> และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่าน Mobile Banking, เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

สำหรับผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบรับสมัคร และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา เท่านั้น



การพิจารณาและวินิจฉัยของมหาวิทยาลัยถือว่าเป็นที่สุด และหากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนการสมัครสอบคัดเลือกจะถูกตัดสิทธิ์ทันที แม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตแล้วก็ตาม จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนิสิต ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องมารายงานตัวและทำสัญญาการเป็นนิสิตเพื่อศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามวัน เวลา สถานที่ ที่กำหนด ผู้ไม่มารายงานตัวและ/หรือไม่มาทำสัญญาฯ จะถือว่าสละสิทธิ์

กรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือนอกเหนือจากที่ประกาศฉบับนี้กำหนดไว้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และคำวินิจฉัยนั้นให้ถือเป็นที่สุด

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2567

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒนา พัดเกตุ)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร



โครงการรับตรงจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (New tract)

คณะทันตแพทยศาสตร์

02011012100 : หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

No.	รหัส	ชื่อ - สกุล
1	67086520	นางสาวฉมนนวรรณ แก่นสม
2	67091819	นางสาวสุพิชฌาณัฐ สิริศุภฤกษ์
3	67161711	นางสาวธนพร พิเชฐโสภณ

